

Số: 05 /TB-UBND

Việt Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý kiến của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Ngày 06/01/2015, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND; Thủ trưởng các cơ quan Ban chỉ huy Quân Sự, Công an huyện, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Chánh thanh tra huyện trình bày báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, hội nghị nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo một số nội dung sau:

Năm 2014, Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vì vậy, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nói chung, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện cơ bản đã được tập trung giải quyết dứt điểm; Công tác tiếp dân từ huyện đến các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới và dân đi vào nề nếp; các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được xem xét giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên; tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện nhìn chung giảm so với năm 2013; các vụ việc khiếu kiện đông người đã được xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng quy định, không có phát sinh vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm trở thành điểm nóng, tình hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2014.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm. Do sự phối hợp của cơ quan chuyên môn chưa chủ động sau các phiên tiếp dân. Việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đoàn thể chưa thiết thực. Việc phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm quy chế tiếp dân chưa thực sự hiệu quả. Công tác phân loại xử lý đơn vẫn còn hạn chế, cơ quan chủ trì đơn đốc thực hiện chưa chủ động tham mưu, nhất là việc chậm giải quyết nhưng chưa có biện pháp giải quyết; Chủ tịch một số xã, thị trấn chưa duy trì tốt việc tiếp dân hàng tháng. Nhiều vụ việc đơn đốc nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết còn để tình trạng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2015, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung giải quyết dứt điểm tất cả những vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc phát sinh trên địa bàn; Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài năm 2014.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nhất là chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý đất đai, các chính sách về thu hồi đất, GPMB phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và các chính sách xã hội khác.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện phối hợp thực hiện tốt trong công tác tiếp công dân, vận động tuyên truyền, thành viên, hội viên trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư.

4. Công an huyện phối hợp với cơ quan chức năng, chỉ đạo công an xã, thị trấn nắm bắt tình hình, diễn biến, hoạt động của một số đối tượng có biểu hiện lôi kéo khiêu khích đông người, gây rối, kích động gây mất ổn định ở cơ sở. Từ đó xây dựng phương án đấu tranh đối với hội khiêu khích đông người. Tiếp tục thực hiện bảo vệ trật tự, cử các cán bộ tham gia tiếp dân và giữ ổn định trong các cuộc tiếp dân, có biện pháp xử lý đủ mạnh phù hợp, đúng pháp luật nhằm răn đe các đối tượng cố tình gây rối, không tuân thủ Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Riêng thị trấn Bích Động cử 02 Công an viên tham gia phối hợp đảm bảo trật tự trong các phiên tiếp dân tại Trụ sở tiếp dân của huyện.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu kiện toàn Bộ phận tiếp dân theo Luật tiếp công dân; làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, thu thập hồ sơ vụ việc; phối hợp với Thanh tra huyện trong công tác tham mưu, phân loại, xử lý đơn; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả việc giải quyết KNTC của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

6. Thanh tra huyện:

Chủ trì, phối hợp với Bộ phận Tiếp dân của huyện đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí phòng tiếp dân; việc duy trì công tác tiếp dân; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tháng cao điểm giải quyết đơn thư, KNTVC của Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổng hợp kết quả báo cáo chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức tập huấn Quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Việt Yên, theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND huyện xong trước 15/01/2015.

7. Các xã, thị trấn:

- Chủ động bố trí cán bộ có đủ trình độ năng lực làm công tác tiếp dân, phòng tiếp dân và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân theo quy định xong trong tháng 01/2015; duy trì nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hàng tuần theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân, yêu cầu tổ chức tiếp dân vào ngày 14 hàng tháng theo nội dung Công văn số 1281/UBND-VP

ngày 06/8/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Xây dựng kế hoạch tháng cao điểm tập trung giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền (Từ 10/01/2015, đến 10/02/2015), nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài; thành lập Tổ giải quyết đơn thư, KNTC do Chủ tịch UBND làm Tổ trưởng để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã-TT, góp phần tạo điều kiện ổn định tình hình của địa phương đơn vị. Trong quá trình giải quyết cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện và cấp ủy chính quyền thôn, khu phố để giải quyết dứt điểm các vụ việc, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh; coi trọng việc tổ chức đối thoại theo trình tự quy định của Luật Khiếu nại.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung trên. Giao cho Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với Thanh tra huyện đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch hàng tuần./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Công an, Ban CHQS huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hùng

